

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ณ ทอลประชุมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ที่ผ่านมา





สารจาก... อธิการบดี

ในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมของเราจะมีอายุครบ ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ในชื่อโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม ก่อนพัฒนาเป็นวิทยาลัยครูจันทร์เกษม เป็นสถาบันราชภัฏจันทร์เกษม และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมในปัจจุบัน

ตลอดเวลา ๔๐ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยขออ้อมรำลึกและบูชาพระคุณบูรพาจารย์ อาจารย์ คิษย์เก่า และทุกท่านที่มีส่วนสร้างให้มหาวิทยาลัยของเราได้เติบโต ก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการและวงการศึกษาไทยและนานาชาติ

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ สำนัก ต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดงานวันคล้ายสถาปนา มหาวิทยาลัยครบรอบ ๔๐ ปี ตามศาสตร์วิชาของตนเอง ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศาสนา การประกวดแข่งขัน อาทิ ๑) พิธีทำบุญตักบาตร ๒) ปาฐกถา บรรจบ พันธุมเมธา ครั้งที่ ๙ เสวนานานาชาติ ๑๐๐ ปีชาตกาล ของศาสตราจารย์ ดร.คุณบรรจบ พันธุมเมธา ๓) พิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม” “บุคคลดีเด่น” และ “คนดีศรีจันทร์เกษม” ๔) การประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีนระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “ความก้าวหน้าในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน และ ๕) โครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ครั้งที่ ๙ เป็นต้น

นอกจากกิจกรรมข้างต้น ยังประกอบไปด้วยกิจกรรมอื่น ๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรในองค์กรนักศึกษา และบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปีที่มหาวิทยาลัยดำเนินภารกิจในด้านการศึกษา และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มข้น เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพสู่สังคม และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ ๔๐ ปี ดิฉันขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยที่จะมีขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ นี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน นำพามหาวิทยาลัยของเราก้าวไปสู่ความสำเร็จ



รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยสุกรากุล
อธิการบดี



ประทับใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราเชนทร์ เหมือนชอบ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผมเข้ามาอยู่ในรั้วจันทร์เกษมตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ นับถึงเวลานี้ก็ ๓๔ ปี ถือว่าเป็นเวลานานพอสมควร ถ้าจะถามว่าประทับใจอะไร ก็ต้องบอกว่าประทับใจกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นจันทร์เกษม ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า แต่ถ้าจะถามว่าสิ่งใดหรือช่วงเวลาใด ที่จะอยู่ในความทรงจำไปตลอด ก็คงจะต้องตอบว่า ช่วงชีวิตการทำงานสมัยที่ยังอยู่อาคาร ๘ ที่นั่นมีเรื่องราวดี ๆ ที่จะอยู่ในความทรงจำมากมาย เป็นช่วงเวลาที่ผมรู้สึกสนุกกับการทำงานมาก



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร ถาวรฉวีภาส
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม-ชัยนาท



ความประทับใจในจันทร์เกษม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม-ชัยนาทนั้น เป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ สามารถพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จนเกิดผลผลิตเกษตรมาตรฐาน อาหารปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ สู้สังคมเป็นสุข

อาจารย์ธงชัย เหลืองทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผมใช้ชีวิตในรั้วจันทร์เกษมมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิต ตั้งแต่เข้าเรียนในวิทยาลัยครูจันทร์เกษม ปี พ.ศ.๒๕๓๒ เริ่มเข้าทำงานเป็นอาจารย์อัตราจ้างในสถาบันราชภัฏจันทร์เกษม ปี พ.ศ.๒๕๔๔ จนสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ที่นี่คือบ้าน คือครอบครัวของผม จันทร์เกษมเป็นที่พักพิงที่อบอุ่นเสมอ ผมมีครูที่ดีจากที่นี่ ให้งานเลี้ยงตัวเองและครอบครัว แม้เรื่องราวต่าง ๆ จะเปลี่ยนไป คนและสังคมเปลี่ยนไป แต่ทุกครั้งอยู่ในรั้วจันทร์เกษม ที่นี่ยังเป็นบ้านหลังเดิมเสมอ หากถามว่าผมมีความประทับใจอะไรที่สุดในจันทร์เกษม **“ผมคิดว่าในทุก ๆ วันผมนั่งทำงานอยู่ที่บ้านครับ”**





ใบจันทรวงาม



นางสาวพรทิพย์ ไกรถาวร
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

จากวันแรกที่ได้โอนย้ายมารับราชการที่วิทยาลัยครูจันทรวงาม ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน ได้เห็นความเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงเป็นอาคารเรียนที่ทันสมัย สวยงาม การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และอื่น ๆ อีกมากมาย สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในฐานะบุคลากรคนหนึ่ง ที่ได้อยู่อาศัยในบ้านหลังที่สองแห่งนี้ มีแต่ความสุข มีความเป็นมิตร มีความรักใคร่เอื้ออาทร ร่วมมือร่วมใจกัน จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมนี้ยังอยู่คู่จันทรวงาม เชื่อว่าวัฒนธรรมดังกล่าวจะหนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และช่วยงานมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป

นางสาวสังวาลย์ สิทธิธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ดิฉันเริ่มทำงานในจันทรวงาม เมื่อปี ๒๕๓๐ ภาพความประทับใจตั้งแต่ก้าวเข้ามาทำงานที่แห่งนี้ คือ หอนาฬิกา ที่ล้อมรอบไปด้วยดอกเฟื่องฟ้า และแนวต้นเข็มปลูกแต่งเป็นรูปวงกลม สะพานไม่มีหลังคาคลุม เดินข้ามน้ำได้ ๒ ผัง เป็นภาพที่งดงาม

ภาพความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์กรได้เห็นจนคุ้นตา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรโดยไม่ต้องผ่านการ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ใด ๆ การปฏิบัติงาน หัวหน้างานซึ่งเป็นอาจารย์ จะคอยสอนงานให้ลูกน้องเพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นสิ่งที่ติดตัวของเรามาโดยไม่รู้ตัว จะเป็นภาพความทรงจำของดิฉันตลอดไป



นางจุฑาทิพย์ แก้วละมุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ดิฉันรู้สึกภูมิใจ และดีใจที่เป็นคนของจันทรวงาม ดิฉันศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และทำงานที่นี่ตั้งแต่จบการศึกษา รู้สึกผูกพัน และรักจันทรวงาม เพราะจันทรวงามเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของดิฉัน การก้าวมาสู่จุดนี้ พุดได้ว่า... “จันทรวงามสร้างให้ฉันเจริญเติบโต งอกงาม” สุดท้ายดิฉันขอขอบคุณจันทรวงาม ที่ให้ชีวิตที่ดีในวันนี้



ก้าวสู่ปีที่ ๙ GE ชวนคุณทำดี ส่งเสริมนศ. สร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม

สำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดโครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคม ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๓ มุ่งส่งเสริมกลุ่มนักศึกษาสร้างจิตอาสาพัฒนาสังคม เป็นเวทีพัฒนาศักยภาพ แลกเปลี่ยนแนวคิด แนวปฏิบัติด้านจิตอา

ผ่านการประกวดระดับอุดมศึกษา และเฉลิมฉลอง ครบรอบ ๕๐ ปีมหาวิทยาลัย อาจารย์พัทธนันท์ รัตนวรเศวต ผู้อำนวยการสำนักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กล่าวว่า โครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคมนั้น ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๙ แล้ว และเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๕๐ ปี ๙ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกลุ่มนักศึกษาให้ทำโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติกลุ่มของนักศึกษาที่ทำโครงการจิตอาสาเพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดโครงการจิตอาสา และเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานโครงการด้านจิตอาสาของนิสิตนักศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม

“เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประกวดแตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา โดยเป็น Social distancing นำสื่อออนไลน์มาใช้ในการจัดงาน โดยใช้ ZOOM Cloud Meetings เสนอผลงานและตอบคำถามคณะกรรมการ ใช้ Facebook Live

สำหรับถ่ายทอดการประกาศผลรางวัล ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมประกวดได้เป็นอย่างดี และยังเผยแพร่การประกาศผลรางวัลให้บุคคลที่สนใจได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น โดยใช้กลยุทธ์



การนับจำนวน Like และ Share มีรางวัลพิเศษสำหรับทีมที่มีผู้เข้าชมกด Like และ Share ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เพิ่มความสนุกและกระตุ้นการมีส่วนร่วมได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้มีผู้สนใจและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ๑๔ โครงการ ๙ สถาบันการศึกษา ซึ่งมีผลงานผ่านเข้ารอบตัดสิน ๖ โครงการ จาก ๕ สถาบันการศึกษา” อาจารย์พัทธนันท์ กล่าว

ผู้อำนวยการฯ กล่าวต่อว่า โครงการ GE ชวนคุณทำดีเพื่อสังคมนั้น นักศึกษาผู้เข้าร่วมประกวดจะได้เรียนรู้ประสบการณ์มากมาย ได้นำเสนอโครงการที่ ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาและเยาวชนได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ ความสามารถ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของนักศึกษาที่ทำโครงการจิตอาสา เพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจ เห็นความสำคัญของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม

สำหรับผลการประกวดนั้น รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ โครงการสานพลังชุมชนคน ช้าง ป่า ทีม GEN A มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รางวัลดีเยี่ยม ได้แก่ โครงการหัวใจสีเขียวเพื่อการคัดแยกขยะรีไซเคิล ทีม ฮีโร่ ลิ่งแหวดล้อม (H.E.N.V.) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รางวัลดีเด่น ได้แก่ โครงการค่ายอาสา พัฒนาชุมชน ผู้คนใส่ใจ รับมือสาธารณภัย ห่วงใยสุขภาพ ทีมยืนหัวในแก้วสุวรรณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ด้าน รางวัลชมเชย ได้แก่ โครงการ STIN อาสาพี่สอนน้อง I Can DO CPR and Standard First Aid ทีม STIN จิตอาสา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย, โครงการ เต็มสีสัน สานฝันให้น้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, โครงการพระนครก้าวตามรอยพ่อสานต่อความดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และรางวัล Popular Vote โครงการเต็มสีสันสานฝันให้น้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับใบประกาศนียบัตรและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท



ด้านการแพทย์แผนจีน ให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองกลุ่มอาการได้อย่างตรงจุดมากขึ้น โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก 6 ประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และนำเสนอบทความวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาวิชาการด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้มีคุณภาพและสามารถรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคนี้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“ผู้เข้ารับฟังการบรรยายจะได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จากแต่ละหัวข้อการบรรยายที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งความรู้ที่ได้รับนี้

แพทย์จีน ร่วมสถาปนา ๘๐ ปี มจร. จัดประชุมนานาชาติ ศาสตร์แพทย์แผนจีน

วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีนระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ หัวข้อ “ความก้าวหน้าในการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ด้วยศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน” เพื่อเป็นการร่วมสถาปนาวันคล้ายวันครบรอบ ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และยังเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน สำหรับแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน ตลอดจนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิสุทธิ พวงนาค คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยตามนโยบายเส้นทางสายไหมศตวรรษที่ ๒๑ หรือ One Belt One Road โดยมีนโยบายในการเผยแพร่วัฒนธรรมไปสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกโดยใช้ศาสตร์การแพทย์แผน

จีนเป็นสื่อกลาง และในปีนี้วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมครบรอบ ๘๐ ปีด้วยการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ขึ้น

“ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตสูงขึ้น การรักษาในระบบแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรองรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ทั้งหมด จึงมีผู้ป่วยจำนวนมากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเต็มที่ ดังนั้นการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกและขยายโอกาสให้แก่ผู้ป่วยได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกมีความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการรักษาและฟื้นฟูด้วยวิธีที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย จึงได้จัดการประชุมในหัวข้อดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์แผนจีนในระดับสากลอีกด้วย” ผศ.พิสุทธิ กล่าว

คณบดีฯ กล่าวต่อว่า หัวข้อการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นหัวข้อที่จะเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากร

จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์แผนจีนที่จะนำความรู้ไปรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและงานวิจัยร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับและมีความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกด้วย” คณบดีฯ กล่าว

คณบดีฯ กล่าวปิดท้ายว่า ทางคณะผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม ที่จะได้รับความรู้ใหม่ ๆ และนำความรู้นั้นไปพัฒนาต่อยอดในวิชาชีพทางการแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น และนี่จะเป็นเวทีสานสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น และเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและสถานพยาบาลการแพทย์แผนจีน ให้เป็นที่รู้จักโดยกว้างขวางอีกด้วย

๙ กันยายน

วันสถาปนามหาวิทยาลัย



๒ ก.ย. ๒๕๖๓

GE ขวณคุณทำดี เพื่อสังคม ครั้งที่ ๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. (รูปแบบออนไลน์)

๙ ก.ย. ๒๕๖๓

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๓

งานประชุมวิชาการการแพทย์แผนจีน
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓
เวลา ๐๘.๓๐ น. (รูปแบบออนไลน์)

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๓

พิธีเชิดชูเกียรติ “เพชรสยาม”
“บุคคลดีเด่น” และ “คนดีศรีจันทร์เกษม”
ครั้งที่ ๒๖ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓

ปาฐกถาบรรจบ พันธุมธธา ครั้งที่ ๙
โดย Professor J.N. Phukan
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม



๙ กันยายน ๒๕๖๓

ครบรอบ ๕๐ ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์



จันทร์กระจ่างฟ้า

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๔ ประจำวันที่ ๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕
ปทฝ.จันทร์เกษม

<http://www.chandra.ac.th> มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐